

สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมยี่น ภูววรรณ ชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

๑. แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายบริหารและธุรการ ทบทวนแผนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ ฝ่ายบริหารและธุรการ ได้ปรับแก้แผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ตามเอกสารแนบ ๑](#) ทั้งนี้ได้แนบขั้นตอนปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง [ตามเอกสารแนบ ๒](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง [ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ และเพิ่มเติม](#) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ [ตามเอกสารแนบ ๓](#) พร้อมทั้งมอบหมายแต่ละฝ่ายดำเนินการตามแผนให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
๒. สถิติการให้บริการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีผลการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ๒ และ ๓](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ [ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในครั้งถัดไป](#) เพื่อหารือในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด
๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยได้ประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลการประเมิน [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ [ที่ประชุมรับทราบ](#)
๔. รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำวิจัยสถาบัน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ นั้น
ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานแผนและประกันคุณภาพ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๖๐ ชุด ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินโครงการ [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) [ที่ประชุมรับทราบ](#)
๕. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารทรัพยากรบุคคล" ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยรองศาสตราจารย์ทองฟู ศิริวงศ์ นั้น
ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคลขอรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) [ที่ประชุมรับทราบ](#)
๖. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานฯ ประจำปี ๒๕๕๔ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดให้มีโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ นั้น
ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคลขอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี ๒๕๕๔ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) [ที่ประชุมรับทราบ](#) และกำหนดให้จัดทำคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๗. แผนดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ในตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และพนักงานสถานที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล จัดทำแผนดำเนินการรับสมัครฯ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) เสนอให้ที่ประชุม
รับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*

๘. ขอความร่วมมือช่วยกันพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามบันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๖/๑๕๓๗๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องขอความร่วมมือช่วยกันพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิตฯ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในการพัฒนานิสิตของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) *ที่ประชุมรับทราบ*
๙. ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการลงทะเบียนเรียน ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อให้
การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย ภา คปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล จึงขอความร่วมมือสำนักบริการคอมพิวเตอร์เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป *ที่ประชุมรับทราบ*
๑๐. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบมีส่วนร่วม ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบาย ในการอนุรักษ์
พลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเชิงรุก การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้หน่วยงานเข้าร่วมรับทราบเกี่ยวกับตัวชี้วัด และลักษณะข้อมูล
ที่ต้องการ [รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ* และ จะได้มอบหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ร้องอธิการบดีฝ่ายคุณภาพขอความร่วมมือสำนักบริการคอมพิวเตอร์กำหนด URL ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
๑๑. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ บริษัทที่ปรึกษา ได้รายงานการ
ประชุมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพและด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม-
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ [ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒](#) จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ *ที่ประชุมรับทราบ*
๑๒. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันพุธที่
๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเย็น ภู่วรรณ ชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง / สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย : นางชิตชนก สายชุ่มอินทร์